



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกรและนักเทคนิคการแพทย์ ในระหว่างวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ไปแล้ว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖
แห่งประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปราบกฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
ในวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางชจีพร อีราทรง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกรและนักเทคนิคการแพทย์

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่งเภสัชกร

- ไม่มีผู้เข้ารับการเลือกสรร -

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายปิยะพงษ์ สิรินิพัทธ์กุล	
๐๐๒	นางสาวอรวรรณ ไชยฮาด	
๐๐๔	นางสาวสกวเดือน นาโสม	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน	หมายเหตุ
นักเทคนิคการแพทย์	วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๑๕ น. เป็นต้นไป ห้องสอบ ห้องรับรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี www.cto.moph.go.th